

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 22 ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

1. ข้าวโพด-ยางอุตสาหกรรมขึ้นราคาครึ่ง3%
2. ภัยแล้งอุตสาหกรรมไตรมาส3ลด5%
3. ภัยแล้งอุตสาหกรรม ศก.การเกษตรรอบ
4. คอลัมน์ LogisticsCorner
5. คอลัมน์ แดกไบ่อ่อน: มายาภาพ'เกษตรอินทรีย์"
6. ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหา-พัฒนาทางพาราทั้งระบบให้ตรงจุด
7. บิ๊กแดงไม่หวั่น5เสื่อย้อนซื้อหอย-ทำยากกนย.ไม่ชดเชย'ยาง'
8. "บิ๊กตุ"ไล่บี้ทางหลวง-คมนาคมผุดถนนยางพาราเล็กแจกเงิน
9. แล้งหน้าหนักหนากว่าปีนี้
10. น้ำ4เขื่อนหลักขยับเพิ่มบิกฉัตรซึ่งต้องประหยัด
11. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
12. ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ความร่วมมือด้านการเกษตร

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
ทรานสปอร์ต เจอร์นัล
แนวหน้า
บ้านเมือง
มติชน
ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
มติชน
บ้านเมือง
บ้านเมือง

ข้าวโพด-ยาง อุตสาหกรรมขึ้นลิ้นค้า ราคาร่วง3%

โพสต์ทูเดย์ สตก.เผยข้าวโพด-
ยางราคาร่วง อุตสาหกรรมขึ้นลิ้นค้า
เกษตรเดือน ก.ย. ร่วง 3.49%

นายสุรพงษ์ เจียสกุล
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สตก.) เปิดเผย
ว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร
ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ประจำเดือน ก.ย. พบว่าลดลง
3.49% จากเดือน ส.ค. โดยสินค้า
ที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และยางพารา
โดยในส่วนของข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิต
ออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา
และยางพาราราคาลดลง
ตามทิศทางตลาดล่วงหน้า

ขณะเดียวกัน สินค้าที่มี
ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์ม
น้ำมัน สุก ร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่
โดยปาล์มน้ำมันราคาสูงขึ้นตาม
ทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย
สุกร ใ ก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูง
ขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา ขณะที่
ความต้องการมีมากขึ้นในช่วง
เทศกาลสารทจีน

ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรในไตรมาส 3 พบว่า
หดตัว 4.9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากปัญหา
ภัยแล้งซึ่งกระทบต่อผลผลิต
การเกษตรตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่วน
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตร
ปีนี้ คาดว่าจะติดลบอยู่ในช่วง
3.3-4.3% โดยสาขาการผลิตที่
หดตัวลง ได้แก่ สาขาพืชและ
บริการทางการเกษตร

ภัยแล้งจุดภาคเกษตรไตรมาส3ลด5%

สศก.เผยภัยแล้งจุดเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ลดลงเกือบ 5% สาขาพืชประมง และ บริการทางการเกษตรลดลงหนัก คาดทั้งปี หดตัว3.3-4.3% ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือนก.ย.ยังลดลง เหตุผลผลิตออกสู่ตลาดมาก นายสุรพงษ์ เลียสกุล เลขานุการสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะ เศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2558 (ก.ค.- ก.ย.) พบว่าลดลง4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2557 เป็นการลดลงต่อเนื่องจากช่วง ครั้งแรกของปี 2558

ปัจจัยหลักทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ในไตรมาส 3 หดตัว ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ ช่วงต้นปีนี้ ประกอบกับในช่วงเดือนพ.ค.2558 เป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูกหลายพื้นที่ของประเทศ ยังคงประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำ ใช้งานได้ 4 เดือนหลัก มีน้ำไม่เพียงพอต่อ การทำการเกษตร สร้างความเสียหายต่อการ เพาะปลูกพืชหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวนาปี

สำหรับการผลิตสาขาปศุสัตว์ ยังขยายตัว ได้ต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีความ เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทย เนื่องจากระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานและสินค้ามีคุณภาพ ส่วนสาขาประมง การผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง ออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากปัญหาโรค ตายด่วน (EMS) คลี่คลายลง รวมถึงการบังคับ ใช้อีกกฎหมายประมงเคร่งครัด ทำให้ผลผลิต สัตว์น้ำที่จับได้ลดลง

นายคณิต ลิขิตวิทย์อายุดี รองเลขานุการ สศก. กล่าวว่า หากจำแนกแต่ละสาขาพบว่าสาขา พืช ไตรมาส 3 ปี 2558 ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปี 2557 พืชที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าว สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุดและเงาะ เนื่องจาก สถานการณ์ภัยแล้ง สาขาปศุสัตว์ ไตรมาส 3 ปี 2558 ขยายตัว 2.2% เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2557

สินค้าหลักทั้งไก่เนื้อ สุกร ไช้ไก่ และ

น้ำนมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณ การผลิต เพื่อรองรับความต้องการบริโภคของ ตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบการผลิต ที่ได้มาตรฐานและมีการเฝ้าระวังและควบคุม โรคได้ดี สาขาประมง ไตรมาส 3 ปี 2558 ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดย ปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ ในเดือนก.ค.2558 มีปริมาณ 11,542.30 ตัน ลดลงจาก 19,278.70 ตัน ในช่วงเดียวกันของ ปี 2557 หรือลดลง40.1%

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการ เกษตรปี 2558 คาดว่าจะลดลงอยู่ในช่วง 3.3- 4.3% สาขาการผลิตที่ลดลง ได้แก่ สาขาพืช และสาขาบริการทางการเกษตร สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

นายสุรพงษ์ กล่าวถึงภาพรวมราคา สินค้าเกษตร เดือนก.ย.2558 พบว่า ลด ลง 3.49% เมื่อเทียบกับเดือนส.ค.ที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และยางพารา โดยข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาด มากกว่าเดือนที่ผ่านมา และยางพาราลดลงตาม ทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ โดยปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเพราะผลผลิต ออกสู่ตลาดน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้า เกษตรเดือนก.ย. 2558 กับเดือนก.ย.ปี 2557 พบว่าลดลง 4.64% สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย ยางพาราราคาลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลก ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้า รายใหญ่มีเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลง

ภัยแล้งจุด ศก.การเกษตรรอบ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2558 (ก.ค.-ก.ย.58) พบว่า หดตัวร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่งแรกของปี 2558 สำหรับปัจจัยหลักทำให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 3 หดตัว ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูกหลายพื้นที่ของประเทศยังคงประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลัก มีไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูกพืชหลายชนิดโดยเฉพาะข้าวนาปี

สำหรับการผลิตสาขาปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ของไทย เนื่องจากระบบการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานและสินค้ามีคุณภาพ ส่วนสาขาประมง การผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากปัญหาโรคตายด่วน (EMS) คลี่คลายลง ขณะที่การทำประมงทะเลประสบปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวน การยกเลิกสัมปทานประมงในน่านน้ำของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างเคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อการออกไปจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะเรือประมงขนาดเล็ก ทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำที่

จับได้ลดลง ขณะที่การผลิตประมงน้ำจืดลดลง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรบางส่วนต้องงดการเลี้ยงปลา มีการปล่อยลูกปลาน้อยลง หรือชะลอการเลี้ยงออกไป

ด้านนายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า หากจำแนกแต่ละสาขา พบว่า สาขาพืชไตรมาส 3 ปี 2558 หดตัวร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยพืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าว สับปะรดโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ลำไย มังคุด และเงาะ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง สาขาปศุสัตว์ในไตรมาส 3 ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยสินค้าหลักทั้งไก่เนื้อ สุกร ไก่ และนํ้านมดิบ มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความต้องการบริโภคของตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้น ประกอบกับระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้ดี สาขาประมงไตรมาส 3 ปี 2558 หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ในเดือนกรกฎาคม 2558 มีปริมาณ 11,542.30 ตัน ลดลงจาก 19,278.70 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 40.1 สาขาบริการทางการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2558 หดตัวร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 เป็นต้น

LOGISTICS CORNER

โดย : Miss Delivery

สวัสดีค่ะ พบกับ Logistics Corner ประจำหนังสือพิมพ์ TRANSPORT เริ่มที่โครงการศึกษาวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ของกระทรวงเกษตรฯ สรุพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ในปีงบประมาณ 2558 สศก. ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อกำหนดแผนพัฒนาโลจิสติกส์การเกษตร จัดทำตัวชี้วัด และสร้างเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ ของสินค้า

เกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ CEO หญิงแกร่งแห่งวงการโลจิสติกส์ "อารยา คงสุนทร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ "VICE" ว่ามาว่าเตรียมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2015 และบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปี 2015" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อ



อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์



อารยา คงสุนทร

สังคมและประเทศชาติ งานนี้ผู้บริหารหญิงแกร่งของเราออกอาการปลื้มสุดๆ มีกำลังใจพร้อมลุยสร้างสรรค์ผลงานดีๆ และนำพาบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ทัดเทียมบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียว!!! ข้าวดีสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดการสัมมนาสร้างเครือข่าย Go Together : Win-Win Collaboration 2015 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย...สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักโลจิสติกส์ โทร. 02 202 3646...พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

แดกไบ้ออน

มายาภาพ'เกษตรอินทรีย์'

เวลานี้เข้าใจว่า "สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" หรือ สศก. กำลังจะหมักหมมร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของไทยในช่วงระหว่างปี 2559-2564 ซึ่งสศก.วางตุ๊กตาไว้คร่าวๆ โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการตลาด สินค้า และบริการเกษตรอินทรีย์ และ 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

โดยหลังจากนี้ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์หลัก อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในรายละเอียด เนื่องจากยังต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นกังวลอะไร เนื่องจากหากพูดกันเฉพาะในระดับนโยบาย ก็ต้องบอกว่าประเทศไทยประกาศขับเคลื่อนประเด็น

เรื่อง "เกษตรอินทรีย์" อย่างแข็งขันและต่อเนื่องมาโดยตลอด

แม้กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ยังนำเรื่องนี้ไปโปรโมทบนเวทีการประชุมใหญ่ระดับผู้นำในสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีน้ำหนักมากกว่า คือ การนำนโยบายเกษตรอินทรีย์ไป "ปฏิบัติ" ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะทำได้จริงกันขนาดไหน

และยังมีคำถามสำคัญ คือ การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชอบออกมาโปรโมทว่ากันว่า ทำสำเร็จอย่างโน้น อย่างนี้ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า

ถ้าจริง แล้วทำไมตัวเลขการนำเข้าสารเคมีของประเทศไทยถึงยังพุ่งสูงขึ้นพรวดๆ อย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลของฝ่ายปุ๋ยเคมี สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ก็ฟ้องอยู่หนโต่ว่า การนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญๆ ในระหว่างปี 2552-2557 มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเมื่อปี 2552 มีการนำเข้า แม้ปุ๋ยและปุ๋ยสูตรสำคัญต่างๆ รวม 3.8 ล้านตัน มูลค่ารวม 4.2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 5.4 ล้านตัน มูลค่ารวม 6.6 หมื่นล้านบาท นี่ยังไม่นับรวมสารเคมีทางการ

เกษตรจำพวกยาฆ่าหญ้า ยาปราบแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีมูลค่านำเข้าอีกประมาณปีละ 2 หมื่นล้านบาท

รวมเบ็ดเสร็จประมาณปีละ 8 หมื่นล้านบาท

ตัวเลขดังกล่าวเปรียบได้กับข้อมูลที่ฟ้องให้เห็นกันชัดๆว่า ความจริงนโยบายเกษตรอินทรีย์ของบ้านเราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวกันแน่

เพราะถ้านโยบาย "เกษตรอินทรีย์" ในบ้านเราประสบความสำเร็จ ก็คงไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีและต้องนำเข้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเช่นนี้

ที่สำคัญเป็นข้อมูลที่ฟ้องได้อย่างชัดเจนครับว่า สินค้าเกษตรและอาหารของบ้านเราเนะ "ปลอดภัย" จริงหรือเปล่า เพราะคงไม่มีบริษัทไหนสั่งนำเข้าสารเคมีพวกนี้มาเก็บไว้ที่โกดังกันเฉยๆ แน่

สิ่งที่อยากย้ำเตือนรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ คือ นโยบายเกษตรอินทรีย์ ถ้าจะทำได้จริงๆ อย่าทำกันแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดโฆษณาชวนเชื่อครับ ต้องปฏิบัติให้เห็นจริง

เพราะเขียนนโยบายกันสวยหรูแค่ไหน แต่สุดท้ายทำไม่ได้จริงๆ มันก็เป็นแค่มายาภาพเอาไว้อหลอกชาวโลกเท่านั้น

ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนไทยและประเทศไทย

มะลิลา

ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหา-พัฒนายางพาราทั้งระบบให้ตรงจุด

เกษตรฯ ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหา-พัฒนายางพารา 7 คณะ พร้อมตัวแทนชาวสวนยางเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อน กยท. ขอเวลาแก้ปัญหาพาราที่สะสมเรื้อรังมานาน วอนทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ช่วยแก้ปัญหาพาราทั้งระบบให้ตรงจุด

จากปัจจัยราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ซบเซา บังคับให้การใช้ยางที่ชะลอตัวลง ด้วยเหตุนี้ นโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาพารา โดย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพารา โดยต้องการให้ทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ กยท. ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนายางพาราไปพร้อมกัน โดยได้ตั้งตัวแทนเกษตรกรให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ ระดม ความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและพัฒนายางพาราทั้งระบบอย่างละเอียด

ทั้งนี้ ได้มีการตั้งคณะทำงานย่อย 7 คณะ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการร่วมฯ ชำรงต้น แบ่งเป็น 1. คณะทำงานเพื่อการใช้ยางพาราในประเทศ เสนอแนวทางการแปรรูป การพัฒนา และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ มีผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน 2. คณะทำงานพิจารณาพารา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืน ประเมิน และนำเสนอการแก้ไขปัญหาราคายางพาราทั้งเฉพาะหน้า และระยะยาว มีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 3. คณะทำงานด้านต้นทุน และแนวทางการลดต้นทุนยางพารา จะศึกษา

วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางพาราในระดับเกษตรกร เสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตยาง และการลดความเสี่ยงภายใต้ระบบการผลิตยางพาราด้วยวิธีการ และแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 4. คณะทำงานเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา มีหน้าที่จัดทำแผนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ กยท. ติดตามการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมร่วม และนำเสนอเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ มีผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน 5. คณะทำงานศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจยางพารา มีรองผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน คณะนี้จะจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจยางพารา ดำเนินการตามแผน และติดตามประเมินผล 6. คณะทำงานติดตามโครงการพัฒนายางพาราทั้งระบบ จะติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ นำเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง เสนอแนะแนวทางการแก้ไขพารา และอุปสรรคการดำเนินงาน มีผู้ว่าการ กยท.

เป็นประธาน และสุดท้ายคือ 7. คณะทำงานติดตามการทำสวนยางภายใต้นโยบายการทวงคืนผืนป่า มีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง เป็นประธาน โดยคณะนี้จะรวบรวมความเห็นการดำเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำสวนยาง พร้อมข้อเสนอปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงาน เสนอแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระบบการจัดการร่วม ซึ่งทั้ง 7 คณะ ได้ประชุมนัดแรกแล้วที่ กยท. และจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาพาราทั้งระบบให้ตรงจุด

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย้ำว่า ทุกฝ่ายตระหนักถึงความเดือดร้อนเรื่องราคาพาราที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่แต่การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบที่สะสมเรื้อรังมานาน จำเป็นต้องใช้เวลาตามขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งเชื่อว่าปัญหาราคายางพาราจะได้รับการคลี่คลายในอีกไม่นานนี้

บิ๊กแดงไม่หวั่น5เสือ ย้อนชื่อหอย-ทำยาก กนย.ไม่ชดเชย'ยาง'

'บิ๊กแดง'ไม่หวั่นผู้ค้าสลาก รายใหญ่กว่านซื้อลอตเตอรี หลังวิตต่อสัญญาโควต้า เชื่อ ทำยากใช้คนแยอะ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

บิ๊กแดง

กนย.เร่งใช้ยางในประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 3/2558 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนาจ ปะติเส ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุนทร รัชชรงค์ ผู้แทนเกษตรกรสวนยาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ราคายางพารา และการประกาศใช้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย

รวมทั้งรับทราบรายงานการยุติโครงการปลูกยางพาราแห่งใหม่ ระยะที่ 3 รวมทั้งพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมวันนี้พูดถึงการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชาวสวนยาง ปรับต้นทุนการผลิต การตลาด การใช้ยางในประเทศ โดยสั่งการให้กรมทางหลวงพิจารณาการใช้ยางสร้างถนน อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือการใช้ยางก่อสร้างถนนต้นทุนสูง จึงต้องดูตามความเหมาะสม แต่ยืนยันว่าต้องใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น อาทิ ส่งเสริมการใช้ยางทำมาที่นอน สนามฟุตบอล นอกจากนั้นกำลังดำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองยางหรือรับเบอร์ซิตี้ด้วย

ไม่ชดเชยส่วนต่างราคา

"ที่ประชุมวันนี้คุยกันดีมาก ทุกกลุ่มมาพูดกันหมด พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ได้ออกมาแล้ว และพอใจทุกคนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม วันนี้ต้องพูดกันถึง 3 ส่วน ทั้งเจ้าของสวน คนรับจ้างทำและผู้กรีดยางที่ต้องดูแล แต่เรื่องการชดเชยเป็นอันตรายต่อข้อตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) การชดเชยราคาส่วนต่างๆ ใช้ไม่ได้แล้ว วันนี้ต้องหามาตรการอื่น เช่น สร้างความเข้มแข็ง ให้เขาช่วยตัวเองได้เมื่อราคายางตก เช่น การปลูกพืชเสริม การเลี้ยงสัตว์ เชื่อมโยงการตลาด ทั้งชุมชนท้องถิ่นภูมิภาค ไปสู่ประชาคมโลก" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า อยากฝากเกษตรกรว่ารัฐบาลดูแลทุกภาคส่วนอยู่แล้ว บางอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แต่ปัญหามีอย่างเดียวคือต้องลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ราคาต่ำลง เพื่อจะได้มีส่วนต่างมากขึ้น ส่งผลให้ใช้เงินในการแก้ไขปัญหาน้อยลงด้วย

หวั่นผิดกฎดับเบิลยูทีโอ

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติไม่ชดเชยส่วนต่างราคายางพารา ตามที่กระทรวงเกษตรฯเสนอ เนื่องจากเกรงว่าอาจจะขัดกับหลักขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งจะถือเป็นการแทรกแซง

กราฟิกมติชนรายวัน
Matchon Daily Graphic
(22.10.15)

กลายเป็น '5 เสือ' ปิดฉากโควต้าสลาก

บ.สลากมหาลาก (เจี๊ยะเวียง) บ.โดมอนต์ ลีตโต (เจี๊ยะเวียง) บ.ปลื้มวัฒนา (แอดวานซ์เทคโนโลยี) (เจี๊แดง) บ.หยาดน้ำเพชร (เจี๊แดง) บ.บีบีเมอร์ชานท์

โควตา รวม 74 ล้านฉบับ

แบ่งโควต้า

- บ.สลากมหาลาก น.ส.สะเวียง อัครวุฒิพงษ์ (เจี๊สะเวียง) 1 ล้านฉบับ
- บ.หยาดน้ำเพชร นางปลื้มจิตต์ กนิษฐ์สุด (เจี๊แดง) 1 ล้านฉบับ
- ทจก.ขวัญฤดี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 1 ล้านฉบับ

20 ต.ค. กองสลากฯ ไม่ต่อโควต้าสลากฯ กับ 3 บริษัท

ยึดคืนโควต้า 3 ล้านฉบับ

กระจายสลากให้ผู้ค้ารายย่อยทั้ง 74 ล้านฉบับ

ราคาขาย อาจทำให้ถูกจับตามองจากต่างประเทศ เช่น ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (โอยูยู) ที่กำลังแก้ปัญหาอยู่ ซึ่งตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมประชุมก็เห็นด้วยและเข้าใจ ดังนั้นในที่ประชุมจึงได้หารือว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จะต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสามารถในการผลิต

“ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าประชุมต่างเห็นพ้องตรงกันว่ารัฐบาลไม่สามารถออกมาตรการชดเชยส่วนต่างราคาขายได้ และให้ค่าน้ำมันสัญญาจะร่วมช่วยกันคิดหามาตรการ และจะไม่มีการทะเลาะหรือประท้วง ออกเคลื่อนไหวอีกแล้ว” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว และว่า ภายใน 2 สัปดาห์จะเร่งหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกรหามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบและเร่งดำเนินการมาตรการต่างๆ ให้เสร็จภายในปีนี้

หนุนลดต้นทุน-อาชีพเสริม

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับมาตรการสร้างความเข้มแข็ง ในเบื้องต้นจะพิจารณาลดปัจจัยการผลิต การหาอาชีพเสริมให้เกษตรกรแทน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีมาตรการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับเกษตรกรเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก มีการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ 50,000 ครัวเรือน จากเดิมตั้งเป้าไว้ 30,000 ครัวเรือน ดังนั้นจะขอให้ ธ.ก.ส.ขยายกรอบวงเงินสินเชื่อเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท

นายสุนทร รัชชรงค์ แกนนำแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง กล่าวว่า มาตรการที่จะออกมาเป็นอะไรก็ได้ที่รัฐบาลไม่หนักใจ และต้องสามารถหยุดความเดือดร้อนของชาวสวนยางรวมถึงคนกรีดยางด้วย ขอให้สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชาวสวนยาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภากรยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นายกฯได้ให้ความสำคัญกับการใช้ยางภายในประเทศมาก ที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการให้นำยางไปใช้ทำอย่างอื่นที่เพิ่มมูลค่า เช่น สร้างสนามฟุตบอล

สร้างถนน แต่สุดท้ายหน่วยงานราชการไม่ได้ทำอะไรเลย จนนายกฯพูดว่าอาจจะต้องปลดอธิบดีกรมทางหลวงอีก

ปาล์มทวงถามข้อเสนอช่วยเหลือ

ขณะที่ปัญหาหาคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ นายสมพร ศรีเพชร นายกสมาคมชาวสวนปาล์มนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหาคาปาล์มของรัฐบาลต้องมีความชัดเจน และต้องย้อนกลับมาดูข้อเสนอชาวสวนปาล์มได้ยื่นไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีนายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯรับเรื่องคือ 1.ราคาปาล์มน้ำมันจะต้องไม่ต่ำกว่า 4.20 บาท ต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 3.50 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาปาล์มวันนี้อยู่ที่ 4.50-4.80 บาทต่อ กก.แล้ว 2.ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยเด็ดขาด 3.เร่งนำพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันต้องเข้าสู่สภาและออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไม่ใช่ไปอยู่ที่ปลายน้ำอย่างเดียว

“สิ่งที่ชาวสวนปาล์มพูดนั้นเป็นความจริง เราเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรวันนี้ชาวสวนปาล์มที่เป็นเกษตรกรจริงๆ มีความรู้ระดับปริญญาโท ใฝ่หาความรู้มาปรับปรุงคุณภาพปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ พวกเราไม่ใช่พวกนั่งเทียนนึกฝัน เราจึงกล้าพูดความจริงและเป็นความจริงที่รัฐบาลแก้ได้” นายสมพร กล่าว

'บิ๊กแดง'ชี้กวันซื้อสลากทำยาก

กรณีคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติไม่ต่อสัญญาโควต้าสลากให้กับกลุ่ม ผู้ค้านิติบุคคลหรือที่รู้จักกันในนาม 5 เสือ สมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล รวมถึงมูลนิธิสำนักงานสลากฯ มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ดังกล่าวอาจใช้วิธีระดมคนเข้ามาจองซื้อเพื่อรวบรวมสลากไว้ในมือ

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า “ก็คงต้องแล้วแต่เขา ใครจะไปควบคุมได้ ใครอยากจะทำอะไร ใครอยากจะทำสลากผ่านธนาคารกรุงไทยก็ทำไป แต่การทำอย่างนั้นมันยากขึ้นใหม่ สมมติเคยได้โควต้า 1 หมื่นเล่ม เมื่อหมดสัญญาหากต้องการจำนวนดัง

กล่าว ต้องไปหาคนมาซื้อ 1,500 คน ต้องถามว่ามันยากขึ้นไหม นโยบายที่บอร์ดสลากกำลังทำอยู่จะมีปัญหาบ้าง และอาจจะทำให้เกิดการกว้านซื้อสลากมาไว้ในมือ แต่มองว่าสิ่งที่บอร์ดสลากกำลังดำเนินนี้เป็นวิธีการที่โปร่งใสที่สุดแล้ว”

พล.ท.อภิรัชต์กล่าวว่า สำหรับผู้ค้ารายย่อย มูลนิธิ สมาคม คนพิการที่ยังได้รับการต่ออายุโควต้ากับสำนักงานสลาก ต้องแก้ไขสัญญาฯให้ชัดเจนว่า ต้องจำหน่ายให้สมาชิกในราคาไม่เกิน 70.40 บาทต่อ 1 ฉบับคู่ และนำไปขายในปลีกไม่เกิน 80 บาท ถ้ามีการตรวจพบขายเกินราคา จะตรวจสอบย้อนกลับว่าเป็นของใคร มีโทษปรับ 1 หมื่นบาท และจำคุก 1 เดือน โดยเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจังนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป และหากตรวจพบนำสลากไปขายให้กับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกหรือขายให้ยี่ปั้วจะถูกลงโทษ และจะยกเลิกโควต้าได้ทันที

สรรพากรแจงสอบภาษีผู้ค้า

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความคืบหน้าตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ค้าสลากรายใหญ่จำนวน 3 ราย ตามที่สำนักงานสลากฯส่งเรื่องมาว่า ได้เชิญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และการชำระภาษีต่อกรมสรรพากรแล้ว ระหว่างนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้และประวัติการชำระภาษีทั้งหมด ส่วนระยะเวลาการตรวจสอบขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม บางรายอาจใช้เวลานาน เพราะบางข้อมูลตรวจสอบยาก

“กรมได้เรียกผู้ค้าสลากรายใหญ่จำนวน 3 รายแล้ว ขั้นตอนจากนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายของกรมสรรพากร ถามว่าจะใช้เวลานานไหม ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับและตรวจสอบเพิ่ม บางรายอาจใช้เวลานานเป็นปี เพราะต้องสอบข้อมูลเชิงลึก” นายประสงค์กล่าว

ผู้ค้าย่อยขอจัดสรรโควต้าแทน

นางเพชร ทองกร อายุ 54 ปี แกนนำผู้ค้าสลากที่ไม่ได้รับโควต้า กล่าวว่า ดีใจที่บอร์ดสลากฯมีมติไม่ต่อสัญญาโควต้าดังกล่าว เพราะผู้ค้าสลากตัวจริงที่ยังไม่มีโควต้าอย่างตนเอง

และเพื่อนในกลุ่มอีกหลายพันคนทั่วประเทศ น่าจะมีโอกาสได้รับข่าวดีจากโควต้าที่ว่างลง ที่ผ่านมาผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศต่อสู้เรียกร้องขอรับการจัดสรรโควต้ามาโดยตลอด แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากสำนักงานสลากฯเท่าที่ควร แม้จะมีมาตรการเปิดจองแต่ยังเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดมากนัก เพราะการจองสลากผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นลักษณะการสุ่มเลือกผู้ได้รับสลากฯ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าผู้ค้าตัวจริงจะได้รับการจัดสรรหรือไม่ จึงอยากให้รัฐบาลได้เร่งพิจารณานำโควต้าที่ว่างลง มาจัดสรรให้กับผู้ค้าตัวจริงด้วย

“บิกตู” ไล่บี้ทางหลวง-คมนาคม ผู้ดถนนยางพาราเลิกแจกเงิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า ที่ประชุม กนย. ได้หารือเรื่องการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างของการผลิตและจำหน่ายยางพาราให้มีความยั่งยืน จะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งรวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง การปรับต้นทุนการผลิต การตลาดและการใช้ยางในประเทศซึ่งได้สั่งการให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคม พิจารณาการใช้ยางพาราไปใช้เป็นส่วนผสมยางมะตอยในการสร้างถนน โดยให้ไปพิจารณาว่าถนนเส้นใดบ้างต้องการใช้ยางพารา เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้ในประเทศเพียง 10% เท่านั้น

“ปัญหาเรื่องยางล้อรถยนต์ที่ทำให้ราคายางพาราตกลงนั้นเกิดจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้มีการใช้ยางสังเคราะห์แทน เพราะราคาถูกกว่าใช้ยางจากธรรมชาติ ส่วนเรื่องการชดเชยเงินให้ชาวสวนยางถือว่า เราทำผิดข้อตกลงขององค์การการค้าโลก จึงไม่สามารถทำได้ ดังนั้น ต้องหามาตรการอื่นช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนยางช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อราคายางตกเช่น การปลูกพืชเสริมและการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมที่รัฐบาลดำเนินการมาก่อนหน้านี้วงเงิน 10,000 ล้านบาท มีชาวสวนยางให้ความสนใจจำนวนมาก จากที่ตั้งเป้าไว้ 30,000 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรสนใจ 50,000 ราย โดยอาจจะเสนอขอเพิ่มวงเงินส่วนนี้อีก 2,000 ล้านบาท.



ภัยแล้งยาวนาน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงในการประชุมหารือ และตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ว่าปีหน้ามีแนวโน้มจะเจอภัยแล้งยาวนานกว่าปีนี้

แล้งหนักหนักหนากว่าปีนี้

ปีนี้ว่าแล้งหนักแล้ว แต่สถานการณ์ปี 2559 จะรุนแรงและยาวนานกว่าอีกหลายเท่า นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า ปีหน้าจะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปีนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของกรมชลประทานมีน้อย น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีพอสำหรับการอุปโภคบริโภค แต่ไม่พอต่อการทำนาในลุ่มเจ้าพระยา เช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองก็คงทำนาปรังไม่ได้ โดยจะสนับสนุนให้ทำพืชไร่พืชผัก ทั้งนี้ ตัวเลขน้ำใน 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 20 ต.ค. มีน้ำใช้การได้ 4,047 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22% แต่

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ปริมาณฝนจะลดลง ดังนั้นน้ำจำนวนนี้ต้องบริหารจัดการเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษา ระบบนิเวศไปอีก 6 เดือนข้างหน้า จึงต้องใช้อย่างประหยัด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้ว่า ขณะนี้พบว่ามีการทำนาปรังแล้วประมาณ 1.4 ล้านไร่ ซึ่งเสี่ยงต่อการขาดน้ำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเกษตรกรไม่ควรเสี่ยง ขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพาะปลูกมาเข้าโครงการรัฐที่ช่วยเปลี่ยนให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าสูงตามที่คณะกรรมการได้เตรียมไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงของพืชผลจากภาวะขาดแคลน

น้ำในปีหน้าได้ ทั้งนี้ ในการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ วันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย ได้เร่งรัดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งตีบทหนักหลายด้าน อาทิ ให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยแล้ว 4.12 แสนราย ส่วนจ้างงานเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ไปแล้ว 1 หมื่นราย และมีชุมชนเสนอโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 3.8 หมื่นโครงการ สำหรับการขยายระยะเวลาชำระหนี้เกษตรกร จะประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

น้ำ4เขื่อนหลักชัยบเพิ่ม บักฉัตรชี้ยังต้องประหยัด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวม 4,047 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 22 ถือว่ามีปริมาณน้ำมากขึ้น แต่เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำ ณ วันเดียวกันของปีที่แล้ว น้ำใน 4 เขื่อนสำคัญ มีปริมาณถึง 6,777 ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกันได้เข้าสู่ฤดูหนาวปริมาณฝนจะลดลง ดังนั้นปริมาณน้ำใช้การได้จำนวน 4,047 ล้าน ลบ.ม. จะต้องบริหารจัดการเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงเดือนเมษายน 2558 จึงต้องใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัด โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์เพาะปลูกข้าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม พบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศทั้งในและนอกเขตชลประทานรวม 61.67 ล้านไร่ มีพื้นที่ที่รอเก็บเกี่ยวหรืออยู่ในระยะช่วงอายุข้าว 90-120 วันซึ่งใช้น้ำน้อย รวม 53.39 ล้านไร่ และมีพื้นที่เก็บเกี่ยวแล้ว 7.98 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสปลูกข้าวต่อเนื่องหรือข้าวนาปรัง 1.40 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นขอความร่วมมือเกษตรกรอย่าปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากเสี่ยงต่อความเสียหาย

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง มีกรอบวงเงินงบประมาณ 11,000 ล้านบาท เบื้อง

ต้นจะประกอบด้วย 1.มาตรการลดค่าครองชีพโดยให้กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก 2.ชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน ทั้งการลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการ และการให้สินเชื่อและการขยายระยะเวลาชำระหนี้ และ 3.มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ของกรมชลประทาน โดยขณะนี้ได้จ้างงานแล้ว 10,505 ราย คิดเป็นเงิน 121.36 ล้านบาท

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูกาลผลิต 2557/2558 เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนตุลาคมนี้ ให้มีผลทันในการเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน ประกอบด้วย 3 มาตรการ วงเงินประมาณเกือบ 4 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 1.การลดภาระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ในอัตรา 3% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 1.1 ล้านครัวเรือน รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 975 ล้านบาท 2.ช่วยเหลือสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน รวบรวมข้าวเปลือก โดยธนาคารอุดหนุนสินเชื่อให้คิดดอกเบี้ยในระดับต่ำ วงเงินประมาณ 1.25 หมื่นล้านบาท และ 3.การสนับสนุนเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชะลอการขายข้าวเปลือกและข้าวเหนียว โดยธนาคารมีสินเชื่อเพื่อการขายข้าวให้เกษตรกรที่มียุ่งฉางให้เก็บข้าวเปลือกหรือการขาย มีเป้าหมายชะลอการขายข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558... ● ชาวแรก...กรุงเทพมหานคร-กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “อนุรักษ์
ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2558 โดยป่าชุมชนบ้านต่อแพ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนป่าชุมชน
โนนใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ คว่ำรางวัล “เยาวชนคนรักป่า” ซึ่งเป็นรางวัลเฉพาะด้านในปี

นี้ ททิมอบรางวัลได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธาน และ พล.อ.สุรศักดิ์
กาญจนากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการดำเนินการด้านป่า
ชุมชน ได้มีการขยายและเพิ่มโอกาสให้ชุมชนร่วมจัดตั้งป่าชุมชนมากยิ่งขึ้น... ● เรื่องดี ๆ... พล.อ.ฉัตรชัย ส
าริกละ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเดินทางไปราชการเยือนสาธารณรัฐ
อิตาลีอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2558 ว่า ภารกิจสำคัญในครั้งนี้อคือการหารือร่วม
กับ นายบูโร โนนโตนีโอ ฟาสคูโน ประธานอาคารแสดงของงานเอกซ์โป มิลาน 2015 เพื่อแสดงความ
ขอบคุณองค์การผู้จัดงาน Expo Milano 2015 ที่สนับสนุนการเข้าร่วมงานของประเทศไทยตลอดระยะเวลา
การจัดงาน ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2558... ● นายชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับนายวุฒิ
พัฒน์ เลิศเขวาสินธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ และนายภักดี พวงจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา โดยมีรอง
อธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย มาเสถียร) (นายประลอง ดำรงค์ไทย) และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมรับฟังและประชุมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว... ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินโครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกโครงการ เพื่อ
บริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด และเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ให้ได้มากที่สุด โดยกรมชลประทาน ได้
ให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกโครงการ บริหารจัดการน้ำที่เกิดจากปริมาณฝนที่ตกใน
ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำที่ไหลไปเก็บกักไว้ในพื้นที่
ที่ยังสามารถเก็บน้ำได้ เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ให้ได้มากที่สุด... ● ตัวแทนจากบริษัท Kukiuchi Co., Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์อรรถ ทรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และแจ้งความ
ก้าวหน้า โครงการ JICA's Partnership With Japanese Sector. บริษัท Kukiuchi เป็นบริษัทผลิต
เครื่องจักรทางการเกษตร เช่น เครื่องผลิตปุ๋ย เครื่องผลิตอาหารสัตว์ เครื่องรีไซเคิลของเสียจากฟาร์ม...
นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับ พล.ต.อ.เฉลิม
เกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และฝ่ายปกครอง จ.อุบลราชธานี แลกเปลี่ยนการจับกุมตัวผู้ต้องหาจำนวน
7 คน ณ อช.ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีแก๊งมอดไม้ประมาณ 130 คน บุกรุกตัวผู้
ต้องหาดังกล่าวไป... ● นายวีรวัฒน์ วุฒินันท์ รักษาการแทน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.นราธิวาส เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านและอุตสาหกรรม
โรงงานช่วยกำจัดสิ่งแวดลอมเป็นพิษ ร่วมกับแม่ทัพภาคที่ 4 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนไม่มีเวลาว่างเป็น
ของตัวเอง สมแล้วที่เป็นข้าราชการน้ำดี ผากให้ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรช่วยพิจารณาด้วย... ● ปิดท้าย

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 22 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4348

Col.Inch: 41.73

Ad Value: 37,557

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

หน้า: 14(บน)

PRValue (x3): 112,671

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ข่าว...วิ่งเต้นกันฝุ่นตลบ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและชายฝั่ง ที่ยังมีตำแหน่งว่างอยู่อีก 1 ตำแหน่ง จึงเป็นที่หมายปองของพวกนักวิ่งทั้งหลายที่มีกระสุนสะสมไว้เพียบหลายปี สมัยโครงการฝ่ายโลกร้อนงบประมาณ 700 ล้านบาท จนปัจจุบันนี้ยิ่งเสียบหายเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ก็ไม่ทราบว่าจะไปตกหล่นอยู่ที่ไหน อย่าให้พูดเลยว่าเป็นใครเดี๋ยวจะกระเทือนชงกันเปล่าๆ...● ยัลโหลๆ ท่านสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรแห่งชาติฯ ช่วยตรวจสอบด้วย อย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวล ถ้าจะตรวจสอบจริงๆ คงไม่ยาก แต่อย่าทำแบบผักชีโรยหน้าก็แล้วกัน..อิอิ ..ท่านศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ ช่วยอบรมปมนิสัยเด็กหน้าห้องให้มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่มาขอเข้าพบ แล้วพูดว่ากำลังประชุม ทั้งที่ไม่เคยสอบถามผู้ที่จะขอเข้าพบว่าจะเรื่องอะไร มาจากไหน ซึ่งผิดปกติกับเด็กหน้าห้องทั่วไปที่อายุก็มากแล้วกลับแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสม ลักษณะชอบพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น ท่านศักดิ์ดา ผอ.สำนักอนุรักษ์ต้นน้ำ ช่วยลงแฉให้หน่อย เดี่ยวจะหาว่าไม่เตือน ช่วย...● แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตระจกลาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: กีฬา/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 22 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4348

หน้า: 14(บนขวา)

Col.Inch: 16.94

Ad Value: 15,246

PRValue (x3): 45,738

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ: ความร่วมมือด้านการเกษตร

แวดวง

ทรัพยากรธรรมชาติ



ความร่วมมือด้านการเกษตร...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทวีร์ร่วมกับ นายฟรานเชสโก ซาเวรีโอ นิซิโอ เอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยกับอิตาลีให้มากขึ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์